



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร โทร ๐ ๒๕๔๐ ๖๐๓๘

ที่ กษ ๑๐๐๖.๖/ ๑๗๖

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติปรับวิธีการดำเนินงานและเปลี่ยนกิจกรรมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง
อัตลักษณ์พื้นถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

เรียน ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

ด้วยกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรมีความประสงค์ขออนุมัติปรับวิธีการ
ดำเนินงานและเปลี่ยนกิจกรรมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้าง
อัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อให้หน่วยงานพื้นที่สามารถดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามหนังสือเรียนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านกองแผนงาน
จำนวน ๑ ฉบับ

(นายจिरวิทย์ เสงษ์ศิริอุยวงษ์)

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ

(นางสาวสุรางค์ศรี วาเพชร)

ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมด้านการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

๐๐๐๓๓๖/๑๐๖

10 สค, 64

นางสาวสุรางค์ศรี วาเพชร

ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

กรรพ
พรศก/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

อ.ภ.พ
(นางสาวรภัทร วงศ์สมบุญ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

11๓๖ ขน. ๗๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร โทร ๐ ๒๙๔๐ ๖๐๓๘

ที่ กษ ๑๐๐๖/๑๓๕๖

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติปรับวิธีการดำเนินงานและเปลี่ยนกิจกรรมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านกองแผนงาน

เรื่องเดิม

๑. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๔/ว ๑๔๙๙ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๔/ว ๔๕๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โครงการตามตัวชี้วัด) ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ให้กองวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการเกษตร เพื่อดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น จำนวน ๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ คือ ๑) รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร จำนวน ๘๘๒ เรื่อง และ ๒) มีองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น จำนวน ๖ เรื่อง ซึ่งได้อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาคดำเนินงานแล้ว นั้น (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๑๕๑ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเมื่อหน่วยงานดำเนินงานโครงการบรรลุตามเป้าหมาย และมีงบประมาณเหลือจ่ายให้แจ้งตัดงบประมาณคืนกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ แต่หากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ภายใต้โครงการต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมในส่วนที่ได้รับจัดสรร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอให้พิจารณาแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ โดยในส่วนของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการ ให้ประสานงานกับกอง/สำนัก ที่รับผิดชอบโดยด่วน (เอกสารแนบ ๒)

ข้อเท็จจริง

๑. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีผลการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดได้สำรวจและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ จำนวน ๑,๐๔๙ เรื่อง และกรมส่งเสริมการเกษตรได้เห็นชอบการพัฒนาต่อยอดต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น จำนวน ๖ จุด คือ ๑) การแปรรูปน้ำตาลโตนด จังหวัดชัยนาท ๒) การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวโพดแปดแถว จังหวัดราชบุรี ๓) นาข้าววัง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๔) ผ้าย้อมมูลควาย จังหวัดสกลนคร ๕) การควั่นเม็ดกาหยูแบบโบราณ จังหวัดระนอง และ ๖) การปลูกหอมและการผลิตหอมเปียกเพื่อการย้อมผ้าหม้อหอม จังหวัดแพร่

๒. กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้จัดประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยจัดประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลาง เขต และจังหวัดที่รับผิดชอบโครงการ (เอกสารแนบ ๓) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๒.๑ ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

(๑) การแปรรูปน้ำตาลโตนด จังหวัดชัยนาท พื้นที่ได้ดำเนินการจัดเวทีชุมชนแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง และมีแผนจัดเวทีครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดจึงขอปรับวิธีดำเนินงานเป็นส่งคืนข้อมูลเป็นเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาแทนการลงพื้นที่จัดเวทีชุมชน

(๒) การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวโพดแปดแถว จังหวัดราชบุรี พื้นที่ได้ดำเนินการจัดเวทีชุมชน โดยวิธีการจัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM จำนวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน ๒๐ ราย และมีแผนกำหนดจัดเวทีแต่ละครั้งในวันที่ ๑๗ วันที่ ๒๔ และวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีการประชุมออนไลน์

(๓) นาข้าววัง จังหวัดฉะเชิงเทรา พื้นที่ได้ดำเนินการจัดเวทีชุมชนแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๙ และวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และได้กำหนดแผนการจัดเวทีชุมชนครั้งที่ ๓ และ ๔ โดยจัดประชุมออนไลน์ แทนการลงพื้นที่จัดเวทีชุมชน

(๔) ฝ่ายอ้อมมูลควาย จังหวัดสกลนคร พื้นที่ได้กำหนดแผนการจัดเวทีชุมชน จำนวน ๔ ครั้ง ในวันที่ ๖ วันที่ ๑๑ วันที่ ๒๐ และวันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยถือปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

(๕) การคว่ำเม็ดกาหยูแบบโบราณ จังหวัดระนอง พื้นที่ไม่สามารถจัดเวทีทั้ง ๔ ครั้ง เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมรสุมบริเวณฝั่งอันดามัน ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปยังพื้นที่เกาะได้ จึงได้วางแผนประชุมออนไลน์กับบุคคลเป้าหมายจำนวน ๓ ครั้งแทน

(๖) การปลูกหอมและการผลิตหอมเปียกเพื่อการย้อมผ้าหม้อห้อม จังหวัดแพร่ พื้นที่ได้ดำเนินการจัดเวทีชุมชนครบทั้งสี่ครั้งแล้ว อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร

๒.๒ ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม

(๑) หน่วยงานพื้นที่ทั้ง ๖ จุดสามารถดำเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการ โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานจัดประชุมออนไลน์แทนการจัดเวทีชุมชนในพื้นที่ เพื่อค้นหาคำถามความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาและแนวทางพัฒนาอัตลักษณ์พื้นที่ การส่งคืนข้อมูลสู่ชุมชน และร่วมวางแผนเชื่อมโยงแผนพัฒนากับเครือข่ายต่าง ๆ

(๒) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และสำนักงานเกษตรจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ขอปรับกิจกรรมและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไปดำเนินงานกิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน และสนับสนุนกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย

๓. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดได้มีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและงบประมาณตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม (เอกสารแนบ ๔)

ข้อพิจารณา

กองวิจัยและพัฒนาส่งเสริมการเกษตรพิจารณาแล้ว เห็นสมควรปรับวิธีการดำเนินงาน และเปลี่ยนกิจกรรมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นที่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) กิจกรรมการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นที่ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่โครงการที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการเกษตรและแนวทางปฏิบัติหรือข้อกำหนดของผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑. ขออนุมัติปรับวิธีการดำเนินงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น กิจกรรมการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น กรณีไม่สามารถจัดเวทีชุมชนเพื่อถอดบทเรียนในพื้นที่ได้ ให้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อค้นหาค้นหาองค์ความรู้ การวิเคราะห์ชุมชน การกำหนดแนวทางพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นจากภูมิปัญญาของชุมชน การสรุปบทเรียนและส่งคืนข้อมูลสู่ชุมชน และการร่วมวางแผนเชื่อมโยงแผนพัฒนากับเครือข่ายต่าง ๆ โดยการมีส่วนร่วม ของเกษตรกรและชุมชน ผ่านการประชุมออนไลน์ ในกรณีไม่สามารถลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนได้

๒. ขออนุมัติปรับกิจกรรมการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อ เสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นในส่วนที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและสำนักงานเกษตรจังหวัดไม่สามารถ ดำเนินกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของโครงการได้ ไปดำเนินงานกิจกรรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เอกสารสรุปผลการดำเนินงาน และกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย

๓. มอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรดำเนินการและแจ้งหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ประเด็นเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อพิจารณาข้อ ๑ และข้อ ๒ และมอบหมายตามข้อ ๓



นางสาวสุรางค์ศรี วาเพชร

ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร
และผู้อำนวยการแผนผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

10 ส.ค. 2564